



เวียดนามผลักดันจังหวัดลองอานเป็นศูนย์กลางการลงทุนแห่งใหม่ในเขตภาคใต้

1. เนื้อข่าว

จังหวัดลองอานตั้งอยู่ภาคใต้ของประเทศเวียดนาม เป็นศูนย์กลางการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศที่น่าสนใจ เนื่องจากที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ของจังหวัด มีนิคมอุตสาหกรรม ประกอบกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน ที่เอื้อและดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศได้ดี

นายกรัฐมนตรีเวียดนาม นาย Pham Minh Chinh กล่าวในการประชุม ณ จังหวัดลองอาน ว่า ลองอานมีศักยภาพและความได้เปรียบในเชิงแข่งขันสำหรับด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง จังหวัดลองอานจึงได้รับประโยชน์จากระบบโครงข่ายคมนาคมที่สำคัญ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางรถไฟ ทำให้เป็นทำเลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการลงทุน เนื่องจากมีเส้นทางเชื่อมต่อกับนครโฮจิมินห์ และเมืองสำคัญอื่นๆ ในภูมิภาคได้อย่างสะดวก ประกอบกับจังหวัดลองอานมีการเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย มีแรงงานที่มีทักษะ ตลอดจนมีบริการสนับสนุนที่หลากหลาย อาทิ นิคมอุตสาหกรรม Long Hau และ Tan Long ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการผลิตในพื้นที่ขณะนี้ นอกจากนี้ จังหวัดลองอาน ยังมีแผนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใหม่เพิ่มอีก 17 แห่ง ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม 72 คลัสเตอร์ จึงมีส่วนช่วยให้ลองอาน เป็นศูนย์กลางการลงทุนที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากการผลิตในภาคอุตสาหกรรมแล้ว จังหวัดลองอานยังมีศักยภาพในด้านการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และพลังงานหมุนเวียนอีกด้วย



ในภาคการเกษตร เนื่องจากจังหวัดลองอาน มีพื้นที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ สภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวย และความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ จึงนับเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญของภาคใต้เวียดนาม จังหวัดได้ลงทุนอย่างมากในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมทันสมัย ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการเกษตรที่ยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเกษตร นอกจากนี้ จังหวัดลองอานยังมีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมหลายแห่ง เช่น พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ Dong Thap Muoi และโบราณสถาน Vinh Hung ซึ่งหน่วยงานจังหวัดตระหนักดีถึงศักยภาพนี้ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวและดำเนินนโยบายเพื่อดึงดูดการลงทุนในภาคส่วนนี้ด้วย ในด้านพลังงานหมุนเวียน จังหวัดลองอานมีนโยบายส่งเสริมโครงการพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม รวมทั้งการเป็นพื้นที่ที่มีแสงแดดเหมาะสมและแรงลมที่เอื้ออำนวย จึงเหมาะสำหรับการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดอีกด้วย ซึ่งนักลงทุนกำลังจับตาศักยภาพพลังงานหมุนเวียนของลองอานเช่นเดียวกัน เนื่องจากรัฐบาลท้องถิ่นได้ให้การสนับสนุนโครงการเหล่านี้

จังหวัดลองอาน กับสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อการทำธุรกิจ

นาย Nguyen Van Ut ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดลองอาน กล่าวว่า เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้ประกอบการ ลองอานได้ดำเนินนโยบายการลงทุนที่ดีสำหรับนักลงทุนทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศ โดยการสร้างระบบการบริหารที่โปร่งใสและแนะนำข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการลงทุนสำหรับนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ มีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดโครงการ FDI ขนาดใหญ่ ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้ความสำคัญกับโครงการพัฒนาการเกษตรเชิงนิเวศ อุตสาหกรรมสีเขียว การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ปัจจุบัน จังหวัดลองอานดึงดูดโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมากกว่า 1,200 โครงการ ด้วยเงินลงทุนรวมมากกว่า 10 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จัดอยู่ในอันดับที่ 10 จาก 63 เมืองและจังหวัดทั้งหมดของเวียดนาม โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 จังหวัดลองอานได้ให้ใบอนุญาตการลงทุนให้กับโครงการ FDI จำนวน 39 โครงการ เป็นเงินลงทุนรวม 408.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทข้ามชาติหลายแห่ง เช่น บริษัท Samsung บริษัท LG และบริษัท Nestle ได้จัดตั้งโรงงานผลิตในจังหวัดลองอาน บริษัทภายในประเทศที่เข้ามาลงทุน ที่สำคัญ เช่น เครือ VinGroup และเครือ Hoa Phat Group ลงทุนในภาคส่วนต่างๆ รวมถึง อสังหาริมทรัพย์และการเกษตร ทั้งนี้ ภายใต้แผนแม่บทที่ได้รับอนุมัติ จังหวัดลองอานตั้งเป้าที่จะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภาคใต้เวียดนามภายในปี 2573 และเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมชั้นนำในเวียดนามภายในปี 2593

(แหล่งที่มา <http://bizhub.vn/> ฉบับวันที่ 15 กันยายน 2566)

2. วิเคราะห์ผลกระทบ

จังหวัดลองอานอยู่ในเขตเศรษฐกิจหลักภาคใต้ เป็นสะพานเชื่อมระหว่างนครโฮจิมินห์กับจังหวัดต่าง ๆ ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง เป็นจังหวัดที่ติดกับประเทศกัมพูชาและมีเขตเศรษฐกิจจุดผ่านแดนที่กว้างใหญ่ จากจุดแข็งต่าง ๆ ดังกล่าว จังหวัดลองอานจึงเป็นจุดหมายปลายทางการลงทุนที่ดึงดูดการลงทุนทั้งจากภายในและต่างประเทศ โดยดึงดูดโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมากกว่า 1,200 โครงการ ด้วยเงินลงทุนรวมมากกว่า 10 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 10 จาก 63 จังหวัดของเวียดนาม

3. นำเสนอโอกาส/แนวทาง

รัฐบาลเวียดนามต้องการผลักดันเศรษฐกิจจังหวัดลองอาน (Long An) ให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่โดดเด่น เนื่องจากเป็นประตูสู่ภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (Mekong Delta) มีตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่ดี จากเส้นทางขนส่งเชื่อมต่อกับนครโฮจิมินห์ และด่านชายแดนนานาชาติเวียดนาม – กัมพูชา จังหวัดลองอานจึงเป็นเมืองที่กำลังเติบโตและมีศักยภาพในฐานะตลาดสำคัญสามารถรองรับสินค้าและการลงทุนจากไทย จึงเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนไทยในภาคอุตสาหกรรมเกษตร และการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญแหล่งหนึ่งในตลาดเวียดนาม